

"ดาวพงษ์"ไม่ค่านปล่อยกู้ช.พ.ค.โครงการ7

นำเสนอเมื่อ : 26 ก.ย. 2559

[เดลินิวส์]- รมว.ศึกษาธิการ มอบงานเลขาธิการ สกสค.คนใหม่
ย้ำดูแลสวัสดิการครู เร่งรัดกลางเรื่องเงาของ สกสค. ภายใน 1 เดือน
ต้องชี้แจงให้สังคมรับทราบ ลั่นไม่ค่านปล่อยกู้ช.พ.ค.โครงการ7

วันนี้(26 ก.ย.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.พิษณุ ตูลสุข ผู้ตรวจราชการ ศธ.
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้เดินทางเขาพบตนเพื่อขอรับนโยบาย ซึ่งตนได้ฝากการบ้านให้รีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตต่างๆใน สกสค. และให้เร่งสรุปผลการดำเนินการแก้ปัญหาทุจริตกรณีอดีตผู้บริหาร สกสค. อนุมัติซื้อตั๋วสัญญามูลค่า 2,100 ล้านบาท กับ บริษัทบิล เลียน อินโนเวทีดกรุ๊ป จำกัด ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน พร้อมทั้งจัดแถลงข่าวรายงานความคืบหน้าให้สังคมได้รับทราบ ซึ่งกรณีนี้มีผู้เกี่ยวข้องของ 3 กลุ่ม คือ 1.บริษัทบิลเลียนซ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดี 2.ธนาคารธนชาติ กรณีอนุมัติเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ซึ่งนโยบายตนอยากได้เงินคืนเพราะเป็นเงินของครู แต่ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และ3.เจ้าหน้าที่ สกสค.ที่เกี่ยวข้อง

"ดร.พิษณุ ได้เล่าให้ผมฟังว่าในสมัยที่ทำงานอยู่ สกสค. ทาง สกสค.ได้รับเงินจากธนาคารออมสินมาตั้งเป็นกองทุนการมาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ช.พ.ค.และมีแนวคิดจะเสนอให้มีการนำเงินก้อนดังกล่าวมาใช้ในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูแต่ถูก ยายออกก่อน
พอมารูว่ามีเงินไปใช้ลงทุนในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับครูจึงรู้สึกเสียดายมาก นอกจากนี้ ดร.พิษณุยังได้เสนอแนวคิดการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ผมพิจารณา ซึ่งผมขอให้ไปจัดทำรายละเอียด เพื่อมาหารือกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง" รมว.ศธ.กล่าวและว่า การเดินทางโครงการ ช.พ.ค. 7 ซึ่งได้ชะลอการปล่อยกู้ไป นั้น ส่วนตัวคิดว่า คงไม่ระงับ เพราะครูบางคนก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆ และหากครูไปกู้นอกระบบอาจจะทำให้เดือดร้อนมากขึ้น แต่จะต้องหาแนวทางการปล่อยกู้วิธีใหม่ ที่จะต้องมีเหตุมีผล และมีความรับผิดชอบ ไล่เป็นลำดับขั้น และกฎ กติกาต่างๆจะต้องชัดเจน ซึ่งครูเองก็ต้องมีวินัยและความรับผิดชอบด้วย.

ขอบคุณที่มาและอ่านเพิ่มเติมได้ที่ [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 15.03 น.](#)